

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4621/UBND-NC

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2024

V/v tăng cường công tác phòng cháy,
chữa cháy mùa nắng nóng, hanh khô
năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra 19 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 1,2 tỷ đồng, thiêu rụi nhiều ha mía, cỏ, cây khô, thực bì khô... Các vụ cháy có thể gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, môi trường nếu xảy ra cháy lan, cháy lớn trên diện rộng, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài, thời tiết hanh khô sắp tới.

Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); xét Tờ trình số 2612/TTr-CAT(PCCC) ngày 01/5/2024 của Công an tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

a) Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 13880/UBND-KT ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Kế hoạch số 1412/KH-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về triển khai công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2024; Văn bản số 2676/UBND-NC ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 12/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC.

b) Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Hướng dẫn kiện toàn, củng cố lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH của cơ sở, lực lượng dân phòng; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các lực lượng này để đáp ứng năng lực thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH tại địa bàn, cơ sở, khu dân cư. Tiếp tục nhân rộng các mô hình an toàn PCCC như Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng, Khu dân cư an toàn PCCC... Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn (tin,

bài, video, phóng sự...) qua các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở, trong đó cần tập trung vào các nội dung sau:

- *Đối với hộ gia đình:* Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, chủ động lắp đặt các thiết bị tự ngắt (Aptomat) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn. Không để xe và các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy hoặc hàng hóa gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng; không sạc xe máy, xe đạp điện qua đêm; vận động trang bị thiết bị báo cháy không dây, báo rò rỉ khí gas, bình chữa cháy xách tay và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách sử dụng; bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy; khi đốt vàng mã phải trông coi, che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan; không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà ở. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa thoát hiểm, khóa, chìa để ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, thông báo các thành viên trong gia đình biết. Chuẩn bị sẵn phương án thoát nạn và trang bị dụng cụ phá dỡ, phương tiện thang, thang dây thoát hiểm để thoát nạn khi cháy xảy ra...

- *Đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ sở kinh doanh trong khu dân cư:* Người đứng đầu cơ sở cần chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định PCCC; tổ chức tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực 24/24h; đặc biệt, lưu ý đảm bảo an toàn phòng cháy tại các khu vực sản xuất kinh doanh, kho bãi nhằm kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra.

- *Đối với các khu dân cư:* Xây dựng, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng và các mô hình an toàn về PCCC. Xây dựng, chỉnh lý phương án chữa cháy và hướng dẫn người dân, thành viên các Tổ liên gia phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức thực tập các tình huống giả định cháy, CNCH sát với thực tế; đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”.

- *Đối với mỗi người dân:* Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là đối với công tác phòng cháy. Trau dồi kiến thức, kỹ năng về PCCC, bố trí các phương tiện chữa cháy, thoát nạn tại nơi ở hoặc nơi làm việc như bình chữa cháy, mặt nạ lọc độc, dụng cụ phá dỡ... Khi phát hiện cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh, ngắt nguồn điện, đồng thời báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại 114 và tích cực tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.

- *Đối với các chủ rừng, đơn vị quản lý rừng và hộ dân sinh sống liền kề khu vực rừng:* Cần chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết, khí hậu, thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, cấp dự báo cháy rừng, vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Phải tổ chức thường trực phòng cháy, chữa cháy, tăng cường công tác tự kiểm tra, tuần tra kiểm soát tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng và triển khai xử lý có hiệu quả an toàn. Phải thường xuyên dọn dẹp, làm giảm các thảm thực bì, các vật liệu cháy, đảm bảo khoảng cách an toàn tại các khu vực rừng có các đường dây truyền tải điện đi qua; trang bị phương tiện, dụng cụ

phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với đặc điểm và tính chất cháy của từng loại rừng như: Dao phát tạo đường băng cản lửa, cuốc, xẻng, máy bơm chữa cháy, nguồn nước phục vụ chữa cháy... Phải bảo đảm các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định, cụ thể như: Có phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tạo đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa; nguồn cấp nước chữa cháy; hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng; hệ thống dự báo, cảnh báo cháy rừng và các công trình khác phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy rừng. Khi đốt nương, làm rẫy, dọn dẹp thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, người dọn dẹp phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng; trước khi đốt phải thông báo với chính quyền địa phương; trong khi đốt phải chia các vật liệu cháy thành từng nhóm nhỏ và xử lý lần lượt, quá trình đốt phải bố trí đầy đủ người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng; sau khi đốt xong phải dập tắt hết tàn lửa. Khi phát hiện cháy rừng phải báo cháy ngay cho người dân xung quanh, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và chính quyền địa phương nơi gần nhất biết và nhanh chóng thực hiện các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

- *Đối với việc đốt cỏ, rác:* Khi dọn dẹp nơi làm việc, nhà ở có đốt rác, đốt cỏ phải thực hiện các biện pháp sau: Đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi; rác thải là nguồn nhiệt có nguy cơ phát sinh cháy như than tổ ong, than hoa, tro vàng mã còn tàn lửa... cần được tưới nước để không còn nguồn nhiệt có thể gây cháy tại nơi tập kết rác. Không tự ý đốt cỏ, đốt rác kể cả trong khuôn viên của gia đình, cơ quan nơi làm việc; trường hợp đặc biệt, khi cần đốt cỏ, đốt rác phải bố trí ở không gian trống trải, thông thoáng trong điều kiện không có gió, có biện pháp đề phòng cháy lan, cháy lớn; cử người trông coi ngọn lửa và chuẩn bị phương tiện chữa cháy đi kèm (bình chữa cháy, xô nước...) trong suốt quá trình cháy, dập tàn tro khi kết thúc. Khi phát hiện ra hành vi đốt cỏ, đốt rác tự phát gây cháy lan cần báo ngay cho chính quyền địa phương gần nhất; đồng thời, báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Khánh Hòa qua số điện thoại 114 nếu đám cháy có nguy cơ gây cháy lớn, cháy lan ảnh hưởng đến cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình.

c) Tổ chức rà soát các khu vực dễ xảy ra cháy mùa hanh khô như: Tại các cơ sở thuộc diện quản lý, khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các khu vực rừng, đồi, núi, vườn, rẫy... nhiều cây, cỏ khô, thực bì khô... để tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Yêu cầu chủ cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, rẫy, vườn, đồi... cam kết thực hiện các quy định trong công tác PCCC; chủ động xử lý cỏ khô, cây khô, thực bì khô, rác... và phải có người trông coi, có phương tiện PCCC để xử lý khi có sự cố; không tự ý đốt rác, cây cỏ khô, thực bì khô... khi chưa tiến hành thu gom và tạo khoảng cách an toàn PCCC với khu vực, công trình xung quanh; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và có phương án, lực lượng, phương tiện chữa cháy kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Chủ động rà soát các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH tại trụ sở làm việc, kho xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý; kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC; giảm thiểu tối đa các điều kiện và nguyên nhân phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; có phương án

bảo đảm vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và khi cháy rừng xảy ra.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về điện chủ động triển khai các giải pháp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy, nổ gây mất an toàn trong sử dụng điện; tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, hiệu quả đối với lưới điện sau công tơ của các cơ sở và các hộ tiêu thụ điện.

d) Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng; đảm bảo cơ động, khẩn trương, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật phù hợp, cứu người, cứu tài sản, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham mưu, phối hợp tổ chức diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, tìm kiếm CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; phương án PCCC khu dân cư, PCCC rừng.... Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ chính, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bài bản. Quan tâm bố trí các nguồn lực bảo đảm cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, nhất là kinh phí mua sắm, trang bị và các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Giao Công an tỉnh (*Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh*) có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời trao đổi với Công an tỉnh (*qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; địa chỉ: Số 233 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa*) để phối hợp triển khai, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công an - Cục C07 (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh;
- Lưu: VT, MN, NgM.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hòa Nam